

การปกป้องภายใต้พระโลหิตของพระเยซู

ริบบิ้นสีแดงเล็ก ๆ



แผนพับพระกิตติคุณนี้แปลด้วยคอมพิวเตอร์ หากคุณสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงภาษาได้โปรดติดต่อสำนักงานที่ info@angp.co.za

เช้าวันอาทิตย์วันหนึ่งตอนที่ยังเป็นผู้มาใหม่ในเลโซโทฉันออกไปที่หมู่บ้านบนภูเขา เมื่อเข้ามาในหมู่บ้านฉันสังเกตเห็นแม่ไก่และไก่สิบสองตัววิ่งไปมา ฉันสังเกตเห็นเช่นกันว่าไก่ตัวเล็ก ๆ ทุกตัวจะมีริบบิ้นสีแดงเล็ก ๆ ผูกไว้ที่ด้านหลังหลังปีกเล็ก ๆ ของมัน มันช่างเป็นภาพที่น่าขบขันนักที่ได้เห็นไก่ตัวเล็ก ๆ กำลังกระโดดโดยมีริบบิ้นตัวน้อยบนหลังของพวกมัน สิ่งนี้ทำให้ฉันสอบถามจากเจ้าของไก่ว่าทำไมไก่จึงสวมริบบิ้น "ไม่รู้หรอกว่ามันคือการปกป้องพวกมันจากการถูกเหยี่ยวแย่งไป" งามเจ้าของเขายกฉันว่าเนื่องจากไม่มีการป้องกันอื่น ๆ สำหรับไก่ในประเทศที่ว่างเปล่าและไร้มันเหยี่ยวจะบินลงมาจากภูเขารอบ ๆ และจับไก่อีกตัวหนึ่ง แต่ถ้าพวกเขาจะมีริบบิ้นสีแดงผูกไว้ที่หลังพวกเขา ก็ไม่เป็นอันตราย .

ฉันครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้และในขณะที่ฉันกำลังเดินทางไปคริสตจักรที่ฉันจะไปเทศนาฉันรู้สึกว้าเหว่สำหรับฉันในเช้าวันอาทิตย์นั้น

อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเริ่มเทศน์ฉันถามผู้เข้าร่วมว่าถูกต้องหรือไม่ที่รีบขึ้นสีแดงตัวเล็ก ๆ จะปกป้องไกตัวน้อยจากการถูกเหยี่ยวหรือนกป่าอื่น ๆ โดยไม่ล้มเหลว

พวกเขามั่นใจว่าเหยี่ยวยังไม่เคยจับไก่สีรีบขึ้นสีแดง ฉันยังได้รับคำบอกเล่าว่าหากผู้รีบขึ้นสีแดงไว้ที่หลังของไกสีตัวและตัวที่สีเฮ็ดไม่มีรีบขึ้นสีแดงเหยี่ยวจะโฉบลงมาและแย่งไก่ที่ไม่มีรีบขึ้นจากตัวอื่น ๆ

ทั้งหมด สิ่งนี้กระตุ้นให้ฉันพูดถึงการปกป้องที่เราในฐานะคริสเตียนมีอยู่ภายใต้พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ เช่นเดียวกับที่ลูกหลานของอิสราเอลได้รับการปกป้องจากผู้ทำลายโดยเลือดของลูกแกะซึ่งประพรมที่เสาประตูตั้งนั้นเราจึงได้รับการคุ้มครองโดยพระโลหิตของพระคริสต์ ราหับหญิงแพศยาของเมืองเยรีโคและครอบครัวของบิดาของเธอและทุกคนที่อยู่กับเธอได้รับการปกป้องและรักษาชีวิตไว้ด้วยเชือกสีแดงซึ่งเธอผูกไว้นอกหน้าต่าง พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ซึ่งชำระเราให้บริสุทธิ์จากบาปทุกอย่าง (1 ยอห์น 1: 7) มีอำนาจปกป้องเราจากเหยี่ยวตัวใหญ่ซึ่งเป็นมารได้อย่างแน่นอน ในความเป็นจริงมันเป็นเพียงการป้องกันที่แท้จริงจากเวทมนตร์และพลังปีศาจทั้งหมด ในหนังสือวิวรณ์ 12:11

กล่าวว่า

"พวกเขาได้รับชัยชนะเหนือพระองค์โดยพระโลหิตของพระเมษโปดกและโดยความจริงที่พวกเขาประกาศ" ฉันมีประสบการณ์ในช่วงสี่สิบปีของการทำงานเผยแผ่ว่าการโจมตีทั้งหมดของหโมแมมดที่ทรงพลังที่สุดและอำนาจชั่วร้ายของซาตานยังคงไร้พลังต่อพลังปกป้องของพระโลหิตของพระเยซูคริสต์

ความจริงที่ว่าเหยี่ยวจะเอาตัวที่ไม่มีรีบขึ้นสีแดงติดหลังเท่านั้นแสดงให้เห็นว่าความรอดเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่เพียงพอที่พ่อแม่พี่น้องของเราจะได้รับความรอด แต่ละคนต้องรู้ด้วยตนเองว่าตนอยู่ภายใต้พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ เป็นไปได้ว่ารีบขึ้นสีแดงเหล่านี้ซึ่งถูกฟอกขาวโดยดวงอาทิตย์จะกลายเป็นสีเทา ดังนั้นหากไม่แทนที่รีบขึ้นด้วยสีแดงเหยี่ยวจะลงมาจับไก่ทั้งๆที่มีรีบขึ้น นี่แสดงให้เห็นว่าไม่เพียงพอที่จะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์และปล่อยให้สิ่งนี้กลายเป็นประสบการณ์ที่ถูกลืม

เราต้องรู้ว่าเราสะอาดโดยพระโลหิตของพระคริสต์และอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระคริสต์อย่างต่อเนื่อง หากบาปของคุณไม่ได้รับการอภัยและหัวใจของคุณไม่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เหยี่ยวตัวใหญ่ปีศาจจะจับคุณไว้แน่นอน ดังนั้นจงวิ่งไปหาพระเยซูและสารภาพบาปทั้งหมดของคุณต่อพระองค์แล้วต้องแน่ใจว่า

"ถ้าเราสารภาพบาปต่อพระเจ้าพระองค์จะรักษาสัญญาของพระองค์และทำในสิ่งที่ถูกต้อง:

พระองค์จะยกโทษบาปของเราและชำระเราให้บริสุทธิ์จากการกระทำผิดทั้งหมด" (1 ยอห์น 1: 9)

"และพระโลหิตของพระเยซูบุตรของพระองค์ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์จากบาปทุกอย่าง" (1 ยอห์น 1: 7)

และยังช่วยเราให้พ้นจากอำนาจและการครอบงำของบาปความจริงที่ว่าริบบิ้นสีแดงเส้นเล็ก ๆ นั้นถูกรัดไว้กับ

ปีกทำให้เรานึกถึงปีกแห่งการอธิษฐานซึ่งพระเจ้าประทานให้เรา "

ผู้ที่วางใจในพระเจ้าเพื่อขอความช่วยเหลือจะพบว่ากำลังของพวกเขาได้รับการต่ออายุ พวกมันจะขึ้นปีกเหมือนนกอินทรี ... "

(อิสยาห์40:31) นี่คือการกล่าวว่าความเชื่อของเราในพระเยซูคริสต์ต้องไปพร้อมกับคำอธิษฐานของเราซึ่งหมายความว่าเราต้องขอให้พระเจ้าชำระเราให้บริสุทธิ์จากบาปและมอบหมายให้ตัวเองอธิษฐานเพื่อการปกป้องพระโลหิตของพระองค์

มีคนถามว่าริบบิ้นสีเขียวหรือสีน้ำเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ จะป้องกันเราได้ดีพอ ๆ กับริบบิ้นสีแดงหรือไม่ซึ่งฉันต้องตอบว่าการกระทำของเราเองไม่ว่าจะมองจากรูมมองของมนุษย์ แต่ก็ไม่สามารถปกป้องเราจากรูมมองของมนุษย์ได้ปีศาจ. (อิสยาห์64: 6)

ในการปิดท้ายฉันอาจเป็นพยานว่าในช่วงสี่สิบปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยได้ยินหรือเห็นเหยี่ยวกำลังจับไก่ซึ่งมีริบบิ้นสีแดงเล็กน้อยสำหรับการป้องกัน ฉันไม่เคยเห็นบุตรของพระเจ้าคนใดถูกमारพิชิตในขณะที่พวกเขายังคงอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระโลหิตของพระเยซูคริสต์

เจอาร์ Gschwend

หากคุณพบความรอดในพระคริสต์หรือได้รับพรจากวรรณกรรมพระกิตติคุณโปรดแจ้งให้เราทราบ เราขอขอบคุณพระเจ้ากับคุณและระลึกถึงคุณต่อไปในคำอธิษฐานของเรา สำหรับหนังสือและแผ่นพับพระกิตติคุณฟรีในกว่า 540 ภาษาเขียนถึง:

อีเมล: info@angp.co.za

ผู้เผยแพร่ GOSPEL ทุกประเทศ

PO Box 2191, PRETORIA, 0001, RSA

(พันธกิจวรรณคดีพระกิตติคุณที่ได้รับทุนจากการบริจาค)

(ทะเบียนเลขที่ 1961/001798/08)

This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office on info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)